



ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เรื่อง การกำหนดแบบบรรยายลักษณะงานประจำตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพิ่มเติม

ด้วย อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบแบบบรรยายลักษณะงานประจำตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ท.

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงประกาศการกำหนดแบบบรรยายลักษณะงานประจำตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. เพิ่มเติม ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้เป็นแนวทางประกอบในการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการตามตำแหน่งดังกล่าวภายในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พินิตารวจโท 

(วันนพ สมจินตนากุล)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ประธาน อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ